



บันทึกข้อความ

โรงพยาบาลสวนปรุง
เลขรับ 1125
วันที่ 25 ก.พ. 2563
เวลา 09.10 น.

ส่วนราชการ กรมสุขภาพจิต กองบริหารทรัพยากรบุคคล โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๘๐๒๕ โทรสาร ๐ ๒๑๔๙ ๕๕๑๘ วันที่ ๒๕ ก.พ. ๒๕๖๓

เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดเลือกข้าราชการเพื่อประเมินผลงานเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นในตำแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ในสายงานหลัก ๑๓ สายงาน

เรียน เลขาธิการกรม/ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/สถาบัน/โรงพยาบาล/ศูนย์ และกลุ่มในสังกัดกรมสุขภาพจิต

ตามหนังสือกรมสุขภาพจิต ที่ สธ ๐๘๐๒.๕/ว ๔๓๖๙ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๙ ได้แจ้งเวียนหลักเกณฑ์การคัดเลือกข้าราชการเพื่อประเมินผลงานเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น เกี่ยวกับวิธีการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สายงานหลัก ๑๓ สายงาน ได้แก่ นายแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ นักกายภาพบำบัด นักจิตวิทยา/จิตวิทยาคลินิก นักสังคมสงเคราะห์ นักกิจกรรมบำบัด นักวิชาการสาธารณสุข นักวิชาการศึกษาพิเศษ นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย นักเทคนิคการแพทย์ และนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ นั้น

กรมสุขภาพจิตขอเรียนว่า เนื่องจากมีผู้ได้รับคัดเลือกพร้อมส่งผลงานเข้ารับการประเมิน แต่ยังไม่อาจส่งผลงานได้ โดยยังไม่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ตามวิธีที่คณะกรรมการกำหนด จึงได้มีการทบทวนหลักเกณฑ์เกี่ยวกับวิธีการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ในสายงานหลัก ๑๓ สายงาน และขอความอนุเคราะห์ข้อมูลวิธีการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ จากคณะกรรมการประเมินบุคคลในสายงานหลัก ๑๓ สายงาน เพื่อให้เกิดมาตรฐาน มีคุณภาพ สร้างคุณค่าให้กับผลงานวิชาการของผู้ขอรับการประเมิน และเป็นการพัฒนาทางด้านวิชาการให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน ดังนั้น จึงขอแจ้งผลการพิจารณาวิธีการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบต่อไปด้วย

ถึง

- กลุ่มงานการเงินและบัญชี
- กลุ่มงานพัสดุ
- กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
-

(นายเกียรติภูมิ วงศ์รจิต)
อธิบดีกรมสุขภาพจิต

25 ก.พ. 2563

นางสาว...

- เลขทะเบียนที่ ๕๓๔
- ส่งต่อ ป.ช.ร. ก. พยชค. ก. ทร. พช. ก. ทน. ทกรม. ก. เภ. ส. ช. ด.
- วัตถุประสงค์ ก. จิตวิทยา. ก. เวชกรรมฟื้นฟู ก. สังคมฯ
- ก. ทค. หักบ่งต.ร.

เรียน ผอ.

- กรมสุขภาพจิตแจ้งมติคณะกรรมการประเมินบุคคลในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของผู้เข้ารับการประเมินฯ เลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ระดับชำนาญการพิเศษ ในสายงานหลัก ๑๓ สายงาน ตามรายละเอียดที่แนบ
- เห็นควรแจ้งกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องทราบ และติดประกาศ ปชส.

ขอ

พวกรม ด.ก.ว
๒๕ ก.พ.๖๓

๒๕ ก.พ. ๒๕๖๓

มติคณะกรรมการประเมินบุคคลในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของผู้ขอรับการประเมินผลงานเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ระดับชำนาญการพิเศษ (ใหม่)

สายงาน	ผลการพิจารณาคณะกรรมการมีมติให้ ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือ					หมายเหตุ
	นำเสนอในการประชุมวิชาการระดับกรม	นำเสนอในการประชุมวิชาการของสภาวิชาชีพ	นำเสนอในการประชุมวิชาการของสมาคมวิชาชีพ	นำเสนอในการประชุมวิชาการภายนอกหน่วยงานตนเอง	เผยแพร่ผลงานวิชาการภายนอกหน่วยงานตนเอง	
นายแพทย์	-	-	-	✓	✓	มีหลักฐานการนำเสนอ เช่น เอกสารการประชุม ระเบียบวาระการประชุม เป็นต้น หรือมีสำเนาหนังสือส่งเผยแพร่ผลงานวิชาการ ทั้งนี้ การนำเสนอในการประชุมวิชาการภายนอกหน่วยงานตนเอง คือ นอกกรมสุขภาพจิต
ทันตแพทย์	-	-	-	✓	✓	มีหลักฐานการนำเสนอ เช่น เอกสารการประชุม ระเบียบวาระการประชุม เป็นต้น หรือมีสำเนาหนังสือส่งเผยแพร่ผลงานวิชาการ
เภสัชกร	-	-	-	✓	✓	มีหลักฐานการนำเสนอ เช่น เอกสารการประชุม ระเบียบวาระการประชุม เป็นต้น หรือมีสำเนาหนังสือส่งเผยแพร่ผลงานวิชาการ ทั้งนี้ การนำเสนอในการประชุมวิชาการภายนอกหน่วยงานตนเอง คือ นอกกรมสุขภาพจิต
พยาบาลวิชาชีพ	-	-	-	-	✓	มีสำเนาหนังสือส่งเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
นักจิตวิทยา/จิตวิทยาคลินิก	✓	-	✓	✓	✓	มีหลักฐานการนำเสนอ เช่น เอกสารการประชุม ระเบียบวาระการประชุม เป็นต้น หรือมีสำเนาหนังสือส่งเผยแพร่วิชาการ
นักกายภาพบำบัด	✓	✓	✓	-	-	มีหลักฐานการนำเสนอ เช่น เอกสารการประชุม ระเบียบวาระการประชุม เป็นต้น
นักสังคมสงเคราะห์	✓	✓	✓	✓	✓	มีหลักฐานการนำเสนอ เช่น เอกสารการประชุม ระเบียบวาระการประชุม เป็นต้น
นักวิชาการสาธารณสุข	✓	-	-	-	-	มีหลักฐานการนำเสนอ เช่น เอกสารการประชุม ระเบียบวาระการประชุม เป็นต้น
นักกิจกรรมบำบัด	✓	-	✓	✓	-	มีหลักฐานการนำเสนอ เช่น เอกสารการประชุม ระเบียบวาระการประชุม เป็นต้น
นักวิชาการศึกษาพิเศษ	✓	-	✓	-	✓	มีหลักฐานการนำเสนอ เช่น เอกสารการประชุม ระเบียบวาระการประชุม เป็นต้น หรือมีสำเนาหนังสือส่งเผยแพร่ผลงานวิชาการ
นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย	✓	-	✓	-	✓	มีหลักฐานการนำเสนอ เช่น เอกสารการประชุม ระเบียบวาระการประชุม เป็นต้น หรือมีสำเนาหนังสือส่งเผยแพร่ผลงานวิชาการ

สาขางาน	ผลการพิจารณาคณะกรรมการมีมติให้ ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือ					หมายเหตุ
	นำเสนอในการประชุมวิชาการระดับกรม	นำเสนอในการประชุมวิชาการของสภาวิชาชีพ	นำเสนอในการประชุมวิชาการของสมาคมวิชาชีพ	นำเสนอในการประชุมวิชาการภายนอกหน่วยงานตนเอง	เผยแพร่ผลงานวิชาการภายนอกหน่วยงานตนเอง	
นักเทคนิคการแพทย์	✓	✓	✓	✓	✓	๑. อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ ๒. การนำเสนออาจเป็น Oral หรือ Poster ก็ได้ ๓. การเผยแพร่ใช้รูปแบบใดก็ได้ เช่น เอกสาร อิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ (ที่เผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต หรือสื่อสังคมออนไลน์) ทั้งนี้ ต้องมีหลักฐานการนำเสนอด้วย เช่น เอกสารการประชุม, Poster, URL
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์	✓	✓	✓	✓	✓	๑. อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ ๒. การนำเสนออาจเป็น Oral หรือ Poster ก็ได้ ๓. การเผยแพร่ใช้รูปแบบใดก็ได้ เช่น เอกสาร หรืออิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ ที่เผยแพร่ผ่านอินเทอร์เน็ตหรือสื่อสังคมออนไลน์ ทั้งนี้ ต้องมีหลักฐานการนำเสนอด้วย เช่น เอกสารการประชุม, Poster, URL

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป